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บันทึกวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายบุญทัน ทองวิเศษ     ประธานสภา บุญทัน  
2 นายสมหมาย เจียมผักแว่น     รองประธานสภา สมหมาย  
3 น.ส.วิกานดา อินทรกำแหง      เลขานุการสภา  วิกานดา  
4 นายทองสุน อุปัจฌาย์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองสุน  
5 นายบุรี ศรีชุมแสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 บุรี         
6 นายเอกอัมรินทร์ จอยเอกา ส.อบต. หมู่ที่ 3 เอกอัมรินทร์   
7 นางอุทุมพร ทองทวน ส.อบต. หมู่ที่ 4       -ลา-         
8 นายเฉลิมพล จัตุกูล ส.อบต. หมู่ที่ 5 เฉลิมพล   
9 นายประทีป  โสกูล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประทีป    

10 นายสมโภชน ์ ภิรมย์นาค ส.อบต. หมู่ที่ 7 สมโภชน ์   
11 นายหล่อ  สว่างชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 9 หล่อ    
12 นายหมื่น  สังข์สนิท ส.อบต. หมู่ที่ 11 หมื่น   
13 นายสมบูรณ์  ดีด้วยชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 12 สมบูรณ์    
14 น.ส.พรพิพัฒน์    ทวีพูน ส.อบต. หมู่ที่ 14 พรพิพัฒน์      
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

ลำดั
บท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายลมัย ธรรมสูตร นายก อบต. ลมัย     
2 นายนพรัตน์ สุขสำราญ รองนายก อบต. นพรัตน์     
3 นางทวินันท์ คงกำเนิด รองนายก อบต. ทวินันท ์    
4 นายกฤษฎา  ถนิมกาญจน์ เลขานุการนายก อบต. กฤษฎา   
5 นางนัฐฐา โยธาพล ปลัดอบต. นัฐฐา   
6 นายจตุเทพ คลังกูล นักวิเคราะห์ฯ จตุเทพ   
7        นางสุพัตร            หวีเกตุ หัวหน้าสำนักปลัด สุพัตร              
8 นางสาวนัชชา บุญเรืองศรี  นักพัฒนาชุมชน นัชชา   
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9 นายชัยยา  กุลนาม นักวิเคราะห์ฯ ชัยยา   
10 นายวัชรพงษ์  เวชชศาสตร์ ผช.ธุรการกองช่าง วัชรพงษ์   
11 น.ส.ณัฐกานต์  ทิพย์นางรอง นักวิชาการงานท่ัวไป ณัฐกานต์   
12 น.ส.สุพรรณี  ศิลาแก้ว เจ้าหน้าที่งานธุรการ สุพรรณี   

 

 

มีรายชื่อผู้เข้าประชุม  13 ท่าน  
ลา                                      1 ท่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    12  ท่าน  

เริ่มเปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
น.ส.วิกานดา อินทรกำแหง เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ขอเชิญสมาชิก           

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เข้าห้องประชุมและนับองค์
ประชุม เชิญประธานสภา นายบุญทัน  ทองวิเศษ จุดเทียนธูปบูชา พระ
รัตนตรัย  เสร็จแล้วเชิญประจำที่เก้าอ้ีและเชิญประธานกล่าวเปิดประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2567  ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ 2567
และเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
นายบุญทัน  ทองวิเศษ กล่าวสวัสดี ท่านนายก รองนายก คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา 

เลขานุการ สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
                                          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายบุญทัน ทองวิเศษ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2567 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 จะให้ท่านเลขาชี้แจงให้สมาชิกทุกท่าน
ทราบ เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจทานและกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว มีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนไหนที่ไม่
ถูกต้องขอให้สมาชิกทักท้วง เพื่อทำการแก้ไขบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว 
อาจจะใช้เวลาในการพิจารณาสักเล็กน้อย  

น.ส.วิกานดา  อินทรกำแหง  ดิฉันขออ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 
2/2567 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้        
      - เรื่องพิจารณาเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2567ตามคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวาระที่2                                          

(ประธานสภา) 

(ประธานสภา) 

 

 

 

 

เลขานุการสภา) 

(เลขานุการ) 

(เลขานุการสภา) 
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     -ตามมติที่ประชุมองคารบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2567 ไม่มี
สมาชิกท่านใดมาขอยื่นแปรญัตติ 
     -รับร่างอนุมัติเป็นตราตำบล ตามวาระท่ี 3          

นายบุญทัน ทองวิเศษ เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจทานและกรรมการตรวจรายงานการประชุม ว่า
รายงานประชุมครั้งที่แล้ว มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง
ขอให้สมาชิกทักท้วง เพื่อทำการแก้ไขบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว ถ้าไม่มี
ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

มติทีป่ระชุม                          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันฑ์ (12 เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
นายบุญทัน ทองวิเศษ ดังนั้นก็ขอให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือทราบเกี่ยวกับงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลหรือหน่วยงานต่างๆของราชการมีเรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือไม ่หากไม่
มีผมขอกล่าวเป็นวาระต่อไป  

จตุเทพ คลังกูล                       กล่าวสวัสดี ท่านนายก ท่านรองนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภา รอง      
ประธานสภา เลขานุการ สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายจตุเทพ คลังกูล  นักวิเคราะห์ฯ ขอกล่าวรายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567 ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
โยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านและให้
สมาชิกทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันและมีท่านใดสงสัยให้ซักถามได้เลยครับ                  

มติที่ประชุม                     รับทราบ/ไม่มีข้อซักถาม 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายบุญทัน ทองวิเศษ เชิญท่านจตุเทพ คลังกูล  นักวิเคราะห์ฯ ได้อภิปรายรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นปี พ.ศ.2566-2570 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ให้สมาชิกทุก
ท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายจตุเทพ คลังกูล   กล่าวสวัสดี ท่านนายก ท่านรองนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภา รอง

ประธานสภา เลขานุการ สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายจตุเทพ คลังกูล  นักวิเคราะห์ฯ ขออภิปรายรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ตามเอกสารที่แจกให้กับ
ท่านสมาชิกทุกท่านขอให้สมาชิกทุกท่านได้ดูตามไปพร้อมๆกันและมีท่านใด
สงสัยให้ซักถามได้เลยครับ                  

(ประธานสภา) 

(ประธานสภา) 

(ประธานสภา) 

(นักวิเคราะห์ฯ ) 

(นักวิเคราะห์ฯ) 
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นายบุญทัน ทองวิเศษ               ตามเอกสารที่ท่านจตุเทพ คลังกูล ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านขอดูพร้อมๆ
กันแล้ว และได้อภิปรายรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  มีท่านใด
สงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญอภิปรายลำดับหัวข้อต่อไป                

มติทีป่ระชุม                         รับทราบ/ไม่มีข้อซักถาม 
                                       4.2 ร ับรองประเม ินผลการต ิดตามแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2567 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570) 
นายจตุเทพ คลังกูล                ตามเอกสารที่ผมแจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ผมได้อภิปรายรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จบแล้วนั้น
ตามที่สมาชิกทุกท่านได้ทบทวนดูไปพร้อมๆกันแล้ว ผมจะขอมติรับรอง
เห็นชอบจากสมาชิกครับ 

มติทีป่ระชุม                         ร ับรองเห ็นชอบ ประเมินผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเอกฉันฑ์ (12 เสียง) 

                                                                              
                                     4.3 โอนงบประมาณสำนักปลัด 

นางสุพัตร หวีเกตุ                  เรียนท่านนายก ท่านรองนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา    
เลขานุการ สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุพัตร หวีเกตุ 
หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงเนื่องจากปั้มน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเราได้
เสีย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ก็เลยต้องเอาเข้าสภาเช่นกันและจำเป็นที่จะต้องซื้อ

จึงขอชี้แจงรายละเอียดเป็นดังนี้                 
                                    สํานักปลัดขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ 

 เนื่องจากปั้มน้ำองค์การบริหารส่วนตําบลลําไทรโยงเสียไม่สามารถใช้งานได้
และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สํานักปลัดจึงขออนุมัติจากสภาโอนงบประมาณไปตั้ง
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 

โอนลด สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปงบ         
ดําเนินงาน ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ฯ งบประมาณที่โอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท 

                                   (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

     โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สํานักปลัด 
                           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเป็นปั้มน้ำ          
แรงดันคงที่ ขนาดปั้มน้ำ ๓๕๐w จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้ปั้ม
น้ำสําหรับภายในอาคารสํานักงาน เพื่อ ทดแทนการใช้น้ำบาดาลและเพื่อใช้

 (ประธานสภา) 

(นักวิเคราะห์ฯ ) 

(หัวหน้าสำนักปลัด) 
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ทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน) งบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

                                        และอีกเร ื ่องหนึ ่งค ือเร ื ่องการเสนอขอซื ้อโต ๊ะทำงานหรือโต ๊ะราชการ         
นักวิเคราะห์ฯและนักจัดการทำงานท่ัวไปจำนวน 2โต๊ะๆละ 4,390 บาท 

                                        รวม 8,790 บาท   มาตรฐานตาม ราคาท้องตลาด 
                                        ระดับ3-6:ขนาดกว้าง 80*ยาว 150*สูง 75 เซนติเมตรมี 1ลิ้นชัก ,1ตู้เก็บ

เอกสารด้านขวาและ1ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย จึงเสนอเอาเข้าสภาโอนลดในส่วน
ค่าเช่าบ้านของ ท่านมานะ ที่ได้เสียชีวิตแล้วจึง แจ้งให้สภาอนุมัติทางการ 

 
นายบุญทัน ทองวิเศษ           จากที่ท่านสุพัตร หวีเกต ุหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเรื่องซื้อปั้มน้ำของ      
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลและโต๊ะทำงานตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุก       
                                     ท่านและจะขอความเห็นชอบอนุมัติจากสภาทั้ง2โครงการดังนั้น ผมขอให้ 
                                     สมาชิกท่ีเห็นชอบยกมือขึ้น 
มติทีป่ระชุม                     รับรองเห็นชอบอนุมัติทั้ง 2โครงการ เป็นเอกฉนัฑ์ 12 เสียง 
นายบุญทัน ทองวิเศษ           สมาชิกท่ีไม่เห็นชอบให้อนุมัติโครงให้ยกมือขึ้น 
 
มติทีป่ระชุม                     ไม่มี 
                                   4.4 โอนงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นางสาวนัชชา บุญเรืองศรี     ดิฉันนางสาวนัชชา บุญเรืองศรี นักพัฒนาชุมชนขออนุญาตอภิปรายตามเอกสาร 

                                ที่แจกให้กับท่านสมาชิกดังนี้ 

                    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ 

เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียไม่สามารถใช้งานได้และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้    
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมจึงขออนุมัติจากสภาโอนงบประมาณไปตั้งรายการ
ใหม่ เพื่อจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ และขอเพิ่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด 

1.โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารงาน ทั่วไปสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณที่โอนลด 
4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

       (ประธานสภา) 

       (ประธานสภา) 
 
 

       (นักพัฒนาชุมชน) 
 
 



๖ 

 

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ในการทํางาน
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื ้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารงาน ทั่วไปสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 295,500 บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โอนเพิ่ม ไปตั้งในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
- ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนกําหนด งบประมาณตั้งจ่าย 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

                                          พร้อมบรรจุโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เพ่ือ
เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.
2566-2570) 
 
 

นายบุญทัน ทองวิเศษ     จากที่ท่านนัชชา บุญเรืองศรี นักพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงเรื่องกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อมขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
และขอเพิ่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากสภาทั้ง2โครงการ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม               รับรองเห็นชอบอนุมัติทั้ง 2โครงการ เป็นเอกฉันฑ์ 12 เสียง 
          สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม               ไม่มี 

 

       
 

       (ประธานสภา) 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
นางสาวนัชชา บุญเรืองศรี          1.การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะ

คลอดก่อนกําหนดจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                             1.1เสนอสภา -แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตัวแทนจาก
สภา จำนวน 1คน 

    1.2จัดทำโครงการลงในข้อบัญญัติเพ่ือป้องกันการคลอดก่อนกําหนดโดย

ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
                                             1.3จัดตั้งทีมงานลงพื้นที่-เพ่ือสำรวจสตรีตั้งครรภ์รายใหม่ 
         1.4ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
     1.5จัดตั้งไลน์กลุ่ม เพ่ือให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือ ติดตามหญิงตั้งครรภ์

ในชุมชน 
    1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือรับ-ส่ง (จัดให้มี

รถรับ-ส่ง) 
 *ทั้งนี้จะต้องรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 20ของทุกเดือน 
 2.เรื่องแผนการขันเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรส่วน

ท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2568 
 3.ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ปี 2568 
 4.แจ้งมาตรการจัดการแหล่งน้ำเพ่ือป้องกันการจมน้ำ เขตสุขภาพท่ี 9 
                                          และขอตามงานเพ่ิมเติม ในส่วนด้านสาธารณสุข 
    1.รายชื่อผู้รับทรายอเบท 

   2.รายชื่อที่ฉีดวัคซีน สุนัข-แมว 
   3.สำรวจรายชื่อ  สุนัข-แมว ปี 2568 
 ในส่วนกองสวัสดิการและสังคม 
   1.การยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุรายใหม่ จำนวน 41 ราย 

มติทีป่ระชุม                          รับทราบ 

นายบุญทัน ทองวิเศษ                ผมขอปรึกษาหาเรื่องการเดินทางและนัดวันเวลาอย่างเป็นทางการที่จะออก 
เดินทางไปศึกษาดูงานและอมรบที่ จังหวัดหนองคายภายใน วันที่ 21-23
ธันวาคม พ.ศ 2567นี้ จำนวน 9ท่านและก็จะมีการอบรมอีกเรื ่อยๆ
สำหรับสมาชิกท่านใดไม่ได้ไปรอบนี้ ก็ต้องรอไว้ไปอบรมอีกทีก็ปีหน้าเลย
และมีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ในวาระอ่ืนๆเชิญครับ 

นายลมัย ธรรมสูตร                เร ียนท่านรองนายก คณะผู ้บร ิหาร ประธานสภา รองประธานสภา 
เลขานุการ สมาชิกอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายลมัย ธรรม
สูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงขอชี้แจงท้าวตวามเรื่องเก่า
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณปี 2567 ตามที่ท่านจตุเทพ คลังกูลนักวิเคราะห์ฯ     

       (นักพัฒนาชุมชน) 
 
 

       (ประธานสภา) 
 
 

       (นายก อ.บ.ต) 
 
 



๘ 

 

 ได้ชี้แจงตามเอกสารให้กับสมาชิกทุกท่านฟังแล้วหลายโครงการก็ได้ทำผ่าน
ไปแล้วโดยเฉพาะเงินจ่ายขาดก็มีสายหน้า อบต.และสายฟากคลองเรือนจำ
ได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วเหลือแค่ตรวจงาน และข้อบัญญัติก็ทำไปเกือบ90%
แล้ว       

 และงบประมาณของปี 2568และผมก็นำเรียนไว้แล้วถ้าโครงการไหนเงิน
เข้าแล้วจะรีบดำเนินการลงมือทำเลย และก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้
ร่วมมืองานกีฬาที่ผ่านมาลุล่วงไปด้วยดีและกิจกรรมที่จะมีต่อจากนี้ ก็คือวัน
เด็กและจะจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง และจะเรียกประชุมเรื่องการรักษาความ
ภัย ใน7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อักครั้งหนึ่งและขอเน้นย้ำเรื ่อง
วัคซีนสุนัข-แมวให้ฉีดให้ครบอย่างละเอียดทุกหลังคาเรือนและการแจ้ง
จำนวนวัคซีนให้ครบถ้วนตามจำนวนจริง 

มติทีป่ระชุม                          รับทราบ   

นายบุญทัน ทองวิเศษ                มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม                           16.00 น. 
        บุร ี
   ศรีชุมเเสง             

    นายบุรี   ศรีชุมเเสง        ประธานตรวจรายงานการประชุม   
         (ส.อบต.ม.2) 
           เฉลิมพล  จัตุกูล 

    น.ส.พรพิพัฒน์  ทวีพูน   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (ส.อบต.ม.14) 
 

         ทอง 
    นายทองสุน  อุปัจฌาย์       เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                        (ส.อบต.ม.1) 
 
                                        ววิิกานดา  อินทรกำ      

   น.ส.วิกานดา  อินทรกำเเหง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (เลขานุการสภา อบต.) 
            

      (ลงชื่อ)  บุญทัน ทองวิเศษ                             
         นายบุญทัน ทองวิเศษ 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง    
 

       (ประธานสภา) 
 
 



๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 


